



สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●... การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงลุกลามขยายวงออกไปเรื่อยๆ ที่แม้จะไม่ได้สร้างความรุนแรงคร่าชีวิตผู้ป่วยมากมาย เทียบแล้วยังมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า “โรคไข้หวัดใหญ่” เสียด้วยซ้ำ ทว่า กลับส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแบบชนิดที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ “ย่อยยับ” เลยทีเดียว ...●●... “กรณีที่มีการแพร่ระบาดยืดเยื้อ หรือมีการระบาดที่รุนแรงอีกรอบไตรมาส 3/2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะไม่เติบโตจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงการเร่งปูพรมกระจายวัคซีนเป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากระบบสาธารณสุขไทยมีขีดจำกัดในการรองรับผู้ติดเชื้อ หากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูงมากกว่าพันคนอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนๆ อาจเกิดภาวะระบบสาธารณสุขล่ม และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจต้องเผชิญกับต้นทุนแฝงที่อาจประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นหลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาเตียงผู้ป่วยเต็มและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเครื่องช่วยหายใจ ขณะที่ต้นทุนต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนจะเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยธรรมดาที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อน ที่จะส่งผลกระทบต่อทางอ้อมต่อประสิทธิภาพของแรงงานให้ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมีมากกว่าการบริโภคที่ลดลง และ

รายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป การประเมินจากศูนย์วิจัย กลีกรไทย ...●●... เชื่อว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีมาตรการชดเชยจากรัฐบาลออกมากกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อลมหายใจผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งชาวบ้านคนหาเช้ากินค่ำ ระดับรากหญ้า ก่อนที่จะ **“พัง”** ไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้...●●... ทำไม เพราะอะไร แกนนำม็อบ 3 นิ้วหลายคน ถึงไม่ได้รับการประกันตัว กระทั่งมีการประกาศขอตัวประท้วง จนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลได้ทุกวันนั้น หากทำใจให้เป็นกลาง ลดวงอคติลง ก็ จะรู้คำตอบ จากคำอธิบายของ **อัษฎางค์ ยมนาค** นักวิชาการอิสระที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า **สิทธิในการขอประกันตัว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินความผิด แต่ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และศาลได้ให้โอกาสออกมา เพื่อหาหลักฐานไปต่อสู้คดีในศาล แต่กลับกลายเป็นว่า ศาลปล่อยตัวแล้วยังกลับไปทำผิดในคดีเดิมซ้ำซากติดต่อหลาย ครั้ง ก็ยอมแปลว่า ถ้าศาลยังคงปล่อยตัวออกไปซ้ำอีก เขาก็จะออกไปกระทำความผิดซ้ำเรื่องเดิมต่อไป นี่คือเหตุผลที่เข้าใจได้ง่ายมากกว่าทำไม คนกลุ่มดังกล่าวถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว ...●●... “ถ้าคนติดคุกสามารถประท้วงศาลได้สำเร็จ จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้นักโทษทุกคนในเมืองไทยทำตาม แล้วกฎหมายจะเหลือความศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้อย่างไร นักโทษไม่ได้ถูกคุกคามโดยศาล หรือกระบวนการยุติธรรม แต่นักโทษคือผู้ที่คุกคามผู้อื่น นักโทษคือผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย” นักวิชาการอิสระรายนี้ ระบุน พร้อมกับย้ำด้วยว่า **“ทุกคนทั่วไปและพระควรเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดเจน ก่อนออกมาเคลื่อนไหวกดดันศาล และที่สำคัญการกดดันศาล คือความผิดทางกฎหมาย อีกด้วย ...●●... ซีเอ็ด** แนะนำหนังสือดี...ต้องอ่าน! ถ้าอยากยื่นหนังสือ ยุคนี่ถ้าไม่อัปเดตความรู้ อัปเดต Skill ตัวเองให้ทันโลก ก็คงจะไปต่อได้ยาก งานที่ทำอยู่แม้จะมั่นคงแค่ไหน ก็ไม่มีสิ่งใดมารับประกันได้ว่าจะอยู่ยั่งยืนง เริ่มที่ **เรื่องนี้ตรู้อ่านนานแล้ว** เขียนโดย **สรกมล อุดุลยานนท์, ยุทธนา บุญอ้อม, วงศ์ทอง ชัย****

ณรงค์สิงห์, สรวุธ เอ็งสวัสดิ์, นที เอกวิจิตร, ภริษา ยาคอปเซน และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จาก สำนักพิมพ์ I AM THE BEST, คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน? เขียนโดย มาร์ค เรดคลาว แปลโดย ดร.วิโรจน์ ลักษณะอดิศร จาก สำนักพิมพ์ เซนจ์พลัส, วิธีอ่านคนให้ทะลุถึงใจ - ฉบับปรับปรุง เขียนโดย จีราร์ด ไอ. ไนเรนเบอร์ก และ เฮนรี เอช. คาเลโอ แปลโดย วัลภา ลินลาวรรณ จาก สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, ไดโกะ อัจฉริยะ เรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น เขียนโดย Mentalist DaiGo(ไดโกะ) แปลโดย ทินภาส พาหะนิชย์ จาก สำนักพิมพ์ เซนจ์พลัส และ เลิกขี้เกียจชะงะที เขียนโดย ชเว มยองกี แปลโดย วสุชา เขมการโกศล จาก สำนักพิมพ์เซนจ์พลัส ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 22 เม.ย. เวลา 08.30 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองด้านการให้รางวัลการวิจัยและนวัตกรรม การประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคล ครั้งที่ 8/2564 ที่ห้องมาร์ส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 **เจ้าพระยา**